

Số: **145** /BC-UBND

Bình Phước, ngày **30** tháng **7** năm 2013

BÁO CÁO

**Tổng hợp các vụ việc liên quan đến bà Trần Thị Kiều Oanh - nhân viên
hợp đồng Phòng Giám định Y khoa tỉnh Bình Phước**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 5522/VPCP-VI ngày 08/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến được sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước).

Tiếp theo Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về kết quả điều tra, xác minh sự việc liên quan đến bà Trần Thị Kiều Oanh - nhân viên Phòng Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế. Nay UBND tỉnh báo cáo bổ sung một số nội dung có liên quan đến vụ việc như sau:

I. Việc hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Trần Thị Kiều Oanh:

Bà Oanh đến làm việc tại Phòng Giám định Y khoa - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế theo các quyết định:

- Quyết định số 702/QĐ-TC ngày 16/10/2008 của Sở Y tế, thời gian hợp đồng lao động là 01 năm, kể từ ngày 01/10/2008 đến 01/10/2009. Cuối năm 2009 bà Oanh dự kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Y tế, trong khi chờ kết quả xét tuyển, Phòng Giám định Y khoa trình Sở Y tế tiếp tục ký hợp đồng với bà Oanh. Kết quả xét tuyển viên chức năm 2009 bà Oanh không trúng tuyển.

- Quyết định số 914/QĐ-TC ngày 05/10/2009 của Sở Y tế, thời gian hợp đồng lao động là 01 năm kể từ ngày 02/10/2009.

- Quyết định số 18/QĐ-TC ngày 05/01/2011 của Sở Y tế, thời gian hợp đồng lao động là 01 năm kể từ ngày 02/10/2010 (những lần hợp đồng tiếp này bà Oanh đều có đơn xin tiếp tục hợp đồng). Trong năm 2011 bà Oanh dự thi tuyển viên chức vào Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, kết quả không đạt.

Ngày 11/10/2011, Phòng Giám định Y khoa (Phòng GDYK) họp toàn thể viên chức, người lao động để nhận xét, đánh giá về việc ký tiếp hợp đồng lao động đối với bà Trần Thị Kiều Oanh. Kết quả 10/10, tỷ lệ 100% bỏ phiếu đề nghị không tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với bà Oanh.

Ngày 13/10/2011, Phòng GDYK tổ chức họp Trường phòng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân để tiếp tục xem xét việc ký hợp đồng lao động với bà Trần Thị Kiều Oanh, kết quả 5/5, tỷ lệ 100% đề nghị không tiếp tục ký hợp đồng lao động với bà Oanh.

- Ngày 14/10/2011, Phòng GDYK ra Thông báo số 115/GDYK về việc không tiếp tục sử dụng lao động với bà Trần Thị Kiều Oanh gửi Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. Ngày 16/11/2011, theo yêu cầu của Sở Y tế, Phòng Giám định Y khoa có Báo cáo số 129/GDYK báo cáo không tiếp tục sử dụng lao động đối với bà Trần Thị Kiều Oanh (*Từ đây, bà Oanh bắt đầu gửi đơn tố cáo đến nhiều cấp, nhiều ngành, tố cáo ông Đoàn Đức Loát và một số cán bộ, đảng viên của Phòng giám định Y khoa*).

Trên cơ sở Thông báo số 115/GDYK ngày 14/10/2011 và Báo cáo số 129/GDYK ngày 16/11/2011 của Phòng GDYK, Sở Y tế nhận thấy, việc Phòng GDYK ra thông báo không tiếp tục sử dụng lao động do hết thời hạn hợp đồng là đúng về nội dung nhưng chưa phù hợp với thẩm quyền vì hợp đồng của bà Oanh do Sở Y tế ký nên Sở Y tế mới là cơ quan có thẩm quyền thông báo không tiếp tục ký hợp đồng.

Với tinh thần là tạo điều kiện cho người lao động có việc làm để ổn định cuộc sống nên Sở Y tế đã ban hành Công văn số 755/SYT-TCCB ngày 22/11/2011 và Công văn số 769/SYT-TCCB về việc xem xét ký lại hợp đồng lao động với bà Trần Thị Kiều Oanh.

- Từ tháng 12/2011 đến tháng 8/2012 Phòng GDYK đã 05 lần mời bà Oanh ký hợp đồng lao động nhưng bà Oanh không đồng ý ký vì những lý do khác nhau. Vì bà Oanh không ký hợp đồng lao động nên Phòng GDYK không bố trí công việc, không thể chi trả lương. Trong thời gian này, bà Oanh tiếp tục đi khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu Phòng GDYK chi trả tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động, đồng thời cung cấp thông tin một chiều cho báo chí. Ngày 26/9/2012, Báo Nông nghiệp Việt Nam có phóng sự “Bị thôi việc vì không chịu nhận hối lộ”, nội dung bài báo hoàn toàn không đúng sự thật.

- Ngày 02/02/2012, Sở Y tế ban hành Công văn số 70/SYT-TCCB yêu cầu Phòng GDYK tiếp tục thực hiện Công văn 755/SYT-TCCB. Trên cơ sở đó bà Oanh vẫn đến cơ quan, nhưng Phòng GDYK không bố trí công việc và chi trả tiền lương vì bà Oanh chưa ký hợp đồng lao động với Phòng GDYK.

- Ngày 21/6/2012, Sở Y tế ban hành Công văn số 591/SYT-TCCB về việc ký hợp đồng lao động đối với bà Trần Thị Kiều Oanh. Theo đó, Phòng GDYK đã soạn hợp đồng lao động và báo thời gian để bà Oanh ký hợp đồng, đến ngày 26/6/2012 xảy ra vụ việc bà Oanh tố cáo y sỹ Nguyễn Xuân Đô đánh mình và xin nghỉ không hưởng lương 01 tháng (từ 17/7/2012 đến 17/8/2012).

- Ngày 22/8/2012, Phòng GDYK tiếp tục mời bà Trần Thị Kiều Oanh ký Hợp đồng lao động nhưng bà Oanh vẫn không đồng ý ký và cầm bản dự thảo hợp đồng đi hỏi các cơ quan chức năng. Bà Oanh vẫn đến cơ quan nhưng không trả lời có ký hợp đồng hay không. Phòng GDYK có Báo cáo số 96/GDYK ngày 23/8/2012 gửi Sở Y tế xin hướng giải quyết.

- Ngày 19/10/2012, Phòng GDYK ký hợp đồng lao động với bà Oanh. Trên cơ sở hợp đồng lao động đã ký, bà Oanh được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp từ ngày 01/01/2012. Nhưng bà Oanh vẫn tiếp tục khiếu nại với nhiều nội dung khác nhau, trong đó có 02 nội dung:

+ Phòng GDYK không đóng Bảo hiểm xã hội cho bà Oanh 01 tháng (tháng 8/2012) là thời gian bà Oanh xin nghỉ không lương.

+ Yêu cầu Phòng GDYK thanh toán tiền những ngày nghỉ ốm (22 ngày) mặc dù Phòng đã chi trả 100% lương những ngày nghỉ ốm.

Ngày 28/12/2012, Thanh tra Sở Y tế tổ chức cuộc họp giữa Phòng GDYK và bà Oanh để giải quyết 02 nội dung khiếu nại trên. Theo yêu cầu của Thanh tra, ngày 02/01/2013 Phòng GDYK gửi Công văn số 01/GDYK đến Bảo hiểm xã hội tỉnh trưng cầu ý kiến về việc giải quyết chế độ nghỉ ốm đối với người lao động.

Trong khi chờ trả lời của Bảo hiểm xã hội tỉnh, khoảng 8 giờ ngày 18/01/2013 bà Oanh đến Văn phòng Sở Y tế la lối, đòi giải quyết các chế độ lương và phụ cấp (trong khi bà đã được nhận đầy đủ) gây mất trật tự và người nhà bà Oanh kéo đến rất đông, chửi bới gây mất an ninh trật tự. Sở Y tế phải báo Cảnh sát 113, Công an xã Tiến Thành (nơi Sở Y tế có trụ sở) đến để hỗ trợ. Sau sự việc này bà Oanh vu khống với báo chí là Bác sĩ Nguyễn Đồng Thông – Giám đốc Sở Y tế sai bảo vệ đánh mình tại Văn phòng Sở Y tế, nội dung này đã được đăng tải lên nhiều trang báo mạng.

Ngày 22/01/2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh có Công văn số 24/BHXH, theo đó Phòng GDYK không đóng Bảo hiểm xã hội cho bà Oanh 01 tháng từ ngày 17/7/2013 đến ngày 17/8/2013 (thời gian bà Oanh xin nghỉ không lương) là đúng với Luật Bảo hiểm Xã hội; việc Phòng GDYK đã chi trả 100% lương những ngày nghỉ ốm cho bà Oanh là sai với quy định. Yêu cầu Phòng GDYK thu hồi số tiền lương đã cấp sai cho bà Oanh và chuyển toàn bộ hồ sơ nghỉ ốm của bà Oanh đến Bảo hiểm Xã hội để được xem xét chi trả 75% lương theo quy định.

Ngày 01/4/2013, Phòng GDYK ra thông báo thu hồi số tiền 1.276.962 đồng (Một triệu, hai trăm bảy mươi sáu ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng) đã chi sai cho bà Oanh. Đến nay bà Oanh đã nộp lại số tiền trên.

Như vậy bà Oanh gửi nhiều đơn tố cáo lãnh đạo ngành Y tế và đồng nghiệp sau khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động chứ không phải “bị cho thôi việc vì chống tiêu cực...” như một số báo đài đã đưa tin.

Cụ thể là ngày 25/11/2011, Đảng ủy Sở Y tế nhận được đơn của bà Oanh (theo Phiếu chuyển số 149-PC-ĐUK ngày 22/11/2011 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng) tố cáo ông Đoàn Đức Loát và một số cán bộ, đảng viên Phòng GDYK.

Sau đó, bà Oanh tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, tố cáo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế có hành vi vu khống cho người tố cáo và bao che cho những người có hành vi trái pháp luật như bác sĩ Đoàn Đức Loát, kế toán Trần Thị Lâm, Bs Trịnh Thị Thái, y sỹ Nguyễn Thị Bé, y sỹ Phan Thị Thúy An, y sỹ Nguyễn Thị Thế, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Trung Kiên (tất cả đang công tác tại Phòng GDYK); gửi đơn tố cáo đến Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tố cáo ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế, ông Lê Văn Đăng - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế...

II. Những nội dung bà Oanh tố cáo và kết quả xác minh, xử lý:

1. Tổ cáo ông Đoàn Đức Loát - Trưởng Phòng Giám định Y khoa và tập thể cán bộ, đảng viên Phòng Giám định y khoa:

Nội dung 1: Tổ chức và tham gia đánh bài ăn tiền trong cơ quan.

Căn cứ bản tường trình của đồng chí Loát và biên bản làm việc với các cá nhân có liên quan trong nội dung đơn tố cáo: Y sỹ Lê Thị Thế, y sỹ Phan Thị Thúy An, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thu Kiên. Việc đánh bài trong cơ quan xảy ra sau Tết Nguyên đán năm 2011, khi số người đến khám giám định còn ít, nên một số nhân viên nhà ở xa không về có rủ nhau đánh bài ghi điểm, ai thua thì khao uống cà phê hoặc ăn sáng. Theo xác minh, Bs Trần Đức Khâm, y sỹ Đỗ Đức Hùng cho biết: Một, hai lần vào giờ nghỉ trưa có sang Phòng GĐYK, thấy mấy chị em trong Phòng GĐYK đánh bài ghi điểm, chứ không thấy ăn thua bằng tiền. Đồng chí Loát có tham gia đánh bài 1-2 lần, sau đó không đánh bài nữa và cấm nhân viên không được đánh bài trong cơ quan.

Căn cứ bản tường trình và biên bản xác minh các đối tượng có liên quan, việc đánh bài tại cơ quan đôi khi được sỹ Oanh cũng chủ động rủ các chị em khác tham gia vào những ngày đồng chí Loát đi công tác hoặc đi học.

Như vậy, nội dung đơn nêu đồng chí Loát và một số cán bộ của Phòng GĐYK đánh bài là có. Tuy nhiên, việc đánh bài mang hình thức giải trí trong giờ nghỉ trưa. Việc đánh bài ăn tiền theo như đơn tố cáo là không có cơ sở kết luận.

Nội dung 2: Đồng chí Loát có hành vi tham nhũng và những nhiễu, nhận tiền hối lộ của những người đến khám giám định.

Tổ kiểm tra đã thẩm tra xác minh 3 trường hợp có liên quan mà người tố cáo nêu thì 01 người không có tên trong sổ theo dõi khám giám định của Phòng GĐYK và 01 người hiện nay không còn ở địa chỉ đã nêu (ấp 4, xã Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước) nên không xác minh được. Riêng trường hợp bà Hà Thị Dung - ngụ tổ 7, ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết: Vào tháng 5/2011 bà được Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé cho đi giám định sức khỏe tại Phòng GĐYK Bình Phước. Bà thấy các nhân viên của Phòng GĐYK hướng dẫn tận tình, tiếp đón niềm nở, không ai có thái độ hách dịch hay vòi vĩnh tiền bạc gì.

Qua xác minh một số cán bộ phòng tổ chức của các Công ty Cao su là người trực tiếp đưa công nhân và cán bộ đi khám giám định sức khỏe định kỳ và tai nạn lao động thì được biết: Cán bộ, nhân viên của Phòng GĐYK khám và hướng dẫn tận tình, có thái độ vui vẻ hòa nhã, cư xử chuẩn mực, không ai gây khó khăn phiền hà, đòi tiền hối lộ. Tuy nhiên, một số nhân viên của Phòng GĐYK cho biết: vài người sau khi khám giám định xong có mua trái cây và nước uống đến biếu, mặc dù không nhận nhưng họ vẫn để lại.

Như vậy, nội dung tố cáo đồng chí Loát và một số nhân viên Bộ phận giám định y khoa có hành vi tham nhũng, nhận tiền hối lộ của những người đến khám giám định là chưa đủ cơ sở để kết luận.

Nội dung 3: Đồng chí Loát ký công văn gửi các Công ty cao su xin hỗ trợ kinh phí để tổng kết công tác năm của đơn vị nhằm mục đích vụ lợi.

Các Công ty Cao su trên địa bàn tỉnh cho biết: Hàng năm, các Công ty trích từ quỹ phúc lợi để tặng, biếu cho các đối tác của Công ty, trong đó có Phòng GDYK tỉnh. Trong thời gian đưa công nhân đi khám giám định thấy cơ sở vật chất của Phòng GDYK còn thiếu thốn, nên hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, các Công ty có hỗ trợ một phần kinh phí để liên hoan và bồi dưỡng cho cán bộ viên chức. Để có cơ sở chi từ quỹ phúc lợi, các Công ty đã đề nghị Phòng GDYK có công văn xin ủng hộ kinh phí hội nghị tổng kết năm. Do đó, đồng chí Loát đã ký công văn xin các Công ty Cao su hỗ trợ. Qua xem xét sổ thu, chi tại Phòng GDYK, Tổ kiểm tra được biết số tiền các Công ty ủng hộ từ năm 2009 đến năm 2010 như sau:

* Năm 2009:

Công ty Cao su Đồng Phú: 02 triệu đồng.

Công ty Cao su Lộc Ninh: 01 triệu đồng.

Công ty Cao su Phú Riềng: 05 triệu đồng.

Công ty Cao su Bình Long: 03 triệu đồng.

Công ty Cao su Sông Bé: 02 triệu đồng.

Tổng cộng: 13 triệu đồng (Mười ba triệu đồng).

* Năm 2010:

Công ty Cao su Đồng Phú: 05 triệu đồng.

Công ty Cao su Lộc Ninh: 01 triệu đồng.

Công ty Cao su Phú Riềng: 05 triệu đồng.

Công ty Cao su Bình Long: 03 triệu đồng.

Công ty Cao su Sông Bé: 04 triệu đồng.

Tổng cộng: 18 triệu đồng (Mười tám triệu đồng).

* Năm 2011:

Công ty Cao su Đồng Phú: 10 triệu đồng.

Công ty Cao su Lộc Ninh: 01 triệu đồng.

Công ty Cao su Phú Riềng: 05 triệu đồng.

Công ty Cao su Bình Long: 03 triệu đồng.

Công ty Cao su Sông Bé: 04 triệu đồng.

Tổng cộng: 23 triệu đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

Tất cả các khoản thu hỗ trợ được nhập vào quỹ Công đoàn của đơn vị, do Công đoàn quản lý, theo dõi thu - chi. Ngoài chi phí họp tổng kết công tác hàng năm và gặp gỡ các giám định viên, số kinh phí còn lại chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên vào dịp cuối năm. Việc thu - chi này được công khai, minh bạch trước toàn thể cán bộ, nhân viên, có sổ sách theo dõi, ký nhận tiền của từng người.

Như vậy, nội dung tố cáo Phòng GDYK làm công văn xin tiền hỗ trợ từ các Công ty cao su đóng trên địa bàn tỉnh là có. Việc nhận tiền này có sổ theo dõi thu, chi rõ ràng, được công khai trước toàn thể cán bộ cơ quan và do Công đoàn quản lý. Do đó, người tố cáo nêu số tiền các công ty hỗ trợ cho Phòng GDYK bị đồng chí Loát tư lợi cho riêng mình là không có cơ sở.

Nội dung 4: Việc in phiếu khám sức khỏe bán cho các bệnh viện tuyến huyện/thị.

Theo xác minh, việc này đã thực hiện từ lúc còn là tỉnh Sông Bé (cũ) cho đến nay. Ngày 17/6/2009 Sở Giao thông vận tải có Công văn số 221/CV-SGTVT đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế sử dụng mẫu khám sức khỏe chung, giúp Sở Giao thông vận tải quản lý hồ sơ của những người xin thi cấp bằng lái xe. Ngày 29/6/2009, Sở Y tế có Công văn số 439/SYT-NVY về việc yêu cầu Phòng GDYK tổ chức thu hồi các mẫu khám sức khỏe cũ và cấp mẫu khám sức khỏe mới theo Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế, nên Phòng GDYK đã in và cung cấp Giấy khám sức khỏe mới cho các bệnh viện tuyến huyện, thị xã.

Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã cho biết: Từ trước đến nay không có quy định nào bắt buộc phải mua Giấy khám sức khỏe tại Phòng GDYK, nhưng hiện nay các huyện, thị xã có Tổ Giám định Y khoa do Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định thành lập để khám và theo dõi việc khám giám định sức khỏe. Do các cơ sở tuyển dụng lao động và các Trung tâm đào tạo nghề bắt buộc phiếu khám sức khỏe của người tuyển dụng phải có dấu của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh nên Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị phải mua giấy khám sức khỏe của Phòng GDYK.

Bộ phận kế toán của Phòng GDYK cho biết: Việc in và bán giấy khám sức khỏe cho Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã được hưởng chênh lệch từ 200-300 đồng/tờ và nhập vào quỹ Công đoàn để chi thăm ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, Tết Trung thu..., số còn lại chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên vào dịp lễ, tết.

Cụ thể số tiền bán Giấy khám sức khỏe cho các Bệnh viện Đa khoa và số tiền chênh lệch như sau:

Năm	Nội dung	Số tiền bán ra	Số tiền in	Chênh lệch
2009	Giá in: 220đ/tờ (61.300 tờ) Giá bán: 500đ/tờ	30.650.000 đồng	13.486.000đồng	17.164.000 đồng
2010	Giá in: 250/tờ (95.500 tờ) Giá bán: 500đ/tờ	47.750.000 đồng	23.875.000 đồng	23.875.000 đồng
2011	Giá in: 300/tờ (78.800 tờ) Giá bán: 500đ/tờ Giá bán 700đ/tờ	47.260.000 đồng	23.640.000 đồng	23.620.000 đồng
	Tổng cộng:	125.660.000 đồng	61.001.000 đồng	64.659.000 đồng

Tất cả nguồn thu - chi từ việc bán phiếu khám sức khỏe được Công đoàn quản lý và mở sổ sách theo dõi, hàng năm công khai trước đơn vị.

Như vậy, nội dung người tố cáo nêu Phòng GDYK in và bán giấy khám sức khỏe cho các bệnh viện tuyến huyện, thị có sự chênh lệch là có. Số tiền thu chênh lệch này được nhập vào quỹ Công đoàn quản lý và chi công khai trước toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan, không có tư lợi cho cá nhân.

Những nội dung trên đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế xác minh tại Thông báo số 02/TB-UBKT ngày 11/01/2012 và được Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Kết luận tại Kết luận số 01/KL-BTV ngày 15/02/2012. Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Đoàn Đức Loát và các cá nhân có liên quan.

2. Tố cáo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế có hành vi vu khống cho người tố cáo và bao che cho những người có hành vi trái pháp luật như bác sĩ Đoàn Đức Loát, kế toán Trần Thị Lâm, Bs Trịnh Thị Thái, y sỹ Nguyễn Thị Bé, y sỹ Phan Thị Thúy An, y sỹ Nguyễn Thị Thế, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Trung Kiên (tất cả đang công tác tại Phòng GDYK):

Những nội dung trên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng đã xác minh, kết luận tại Báo cáo số 14-BC/UBKT ngày 12/6/2012, cụ thể: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế đã giải quyết đơn tố cáo đúng quy trình, không bao che hay vu khống như đơn bà Oanh tố cáo.

3. Tố cáo ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế:

- Cố tình không giải quyết đơn tố cáo, đồng thời không chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và không trả lời cho người tố cáo:

Ngày 25/11/2011, Đảng ủy Sở Y tế nhận được đơn của bà Oanh (theo Phiếu chuyển số 149-PC-ĐUK ngày 22/11/2011 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng) tố cáo một số cán bộ, đảng viên Phòng GDYK. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Thông đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế giải quyết đơn tố cáo và đã thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết theo quy định. Như vậy, nội dung này đơn tố cáo sai.

- Cường bức lao động dẫn đến sảy thai, mất khả năng làm mẹ của bà Oanh:

Bà Oanh là nhân viên hợp đồng có thời hạn (mỗi lần hợp đồng có thời hạn 12 tháng) để làm việc tại Phòng GDYK và nhiệm vụ cụ thể do phòng phân công. Như vậy, Phòng GDYK là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng lao động. Việc bà Oanh bị sảy thai, mổ thai ngoài tử cung thì Phòng GDYK đã cho nghỉ theo chế độ BHXH, cả hai lần nghỉ sau bà Oanh đều không có đơn xin nghỉ phép nên Phòng GDYK không báo cáo nên Giám đốc Sở Y tế không biết vụ việc này.

Như vậy, nội dung tố cáo đồng chí Nguyễn Đồng Thông bao che nhân viên cấp dưới tham nhũng, những nhiễu, cụ thể: Cố tình không giải quyết đơn tố cáo, đồng thời không chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và không trả lời cho người tố cáo; cường bức lao động dẫn đến sảy thai, mất khả năng làm mẹ của bà Oanh là hoàn toàn sai sự thật (Kết luận số 72 TB/UBKTTU ngày 17/8/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

4. Tố cáo ông Lê Văn Đăng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế: có hành vi làm sai nguyên tắc, vượt quá thẩm quyền trong việc nhận hồ sơ và xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2011.

Theo Kết luận số 72 TB/UBKTTU ngày 17/8/2012 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì: “đồng chí Lê Văn Đăng trong cương vị là lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đã hứa hẹn xét tuyển viên chức đặc cách và chuyển đơn vị công tác cho bà Oanh. Việc đồng chí Đăng trao đổi qua điện thoại về kết quả giải quyết tố cáo là thiếu cẩn trọng, cần nhắc để người tố cáo hiểu không đúng vấn đề, gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi, nhiều cấp. Yêu cầu đồng chí Đăng nghiêm túc kiểm điểm những nội dung sai phạm trên”.

Đảng ủy Sở Y tế đã chỉ đạo Chi bộ Văn phòng Sở kiểm điểm đồng chí Lê Văn Đăng theo quy định.

5. Tố cáo y sỹ Nguyễn Xuân Đô - nhân viên Phòng Giám định Y khoa dùng ghế sắt đánh mình gây nứt sọ:

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 26/6/2012 tại bộ phận y khoa (có ông Nguyễn Xuân Đô, bà Nguu Thị Ngọc Quyên và bà Trần Thị Kiều Oanh), trong lúc ông Nguyễn Xuân Đô và bà Nguu Thị Ngọc Quyên đang làm việc thì bà Trần Thị Kiều Oanh đột nhiên hét to lên nói là bị ông Đô đánh, đồng thời bà Oanh tự nằm ở cửa ra vào của bộ phận y khoa, một tay chống xuống đất, một tay cầm điện thoại di động quay phim và gào khóc rất to với nội dung bị ông Đô đánh gây thương tích. Lúc đó ông Đoàn Đức Loát, bà Trần Thị Lâm và một số cán bộ viên chức của Phòng GDYK có đến bộ phận y khoa thấy bà Oanh đang nằm ngay cửa ra vào của bộ phận y khoa, bà Lâm có đến đỡ bà Oanh dậy nhưng bà Oanh vẫn nằm dưới đất, vừa khóc vừa gọi điện thoại cho người nhà. Mọi người đề nghị đưa bà Oanh xuống Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để khám (trụ sở Phòng GDYK đặt tại lầu 1 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước) nhưng bà Oanh không đồng ý, nói là không tin tưởng mọi người ở đây, phải chờ người nhà đến để giải quyết sự việc. Khoảng 20 phút sau, có gần chục thanh niên và phụ nữ đến Phòng GDYK la lối, đe dọa mọi người, nói là người nhà của bà Oanh. Thấy tình hình trật tự phức tạp, bác sỹ Loát gọi điện thoại báo Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh nhờ bảo vệ đến hỗ trợ, đồng thời báo Công an xã Tiến Thành và Công an thị xã Đồng Xoài. Khi Công an thị xã Đồng Xoài đến, mời tất cả những người có liên quan và bà Oanh lên trụ sở Công an xã Tiến Thành làm việc. Đến 20 giờ 30 phút, bà Oanh đến Bệnh viện đa khoa tư nhân Thánh Tâm điều trị.

Hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Thánh Tâm thể hiện:

- Bà Trần Thị Kiều Oanh, sinh năm 1983 nhập viện lúc 20 giờ 30 phút ngày 26/6/2012.

- Tình trạng lúc nhập viện:
- + Glasgow: 15 điểm.
- + Sưng nhẹ đỉnh **trán phải** kích thước 1 x 2 cm.
- + Giảm thị lực mắt trái chưa rõ nguyên nhân.
- + Các vùng khác trên mặt, đầu và cơ thể không phát hiện dấu hiệu bị tổn thương.
- Kết quả CT-Scanner lần 1 (ngày 26/6/2012):
- + Không thấy máu tụ nội sọ.
- + Các xoang sáng bình thường.
- Kết quả CT-Scanner lần 2 (ngày 27/6/2012):
- + Nứt sọ **trán trái**.
- + Không thấy máu tụ nội sọ.
- Ra viện ngày 02/7/2012. Tổng thời gian nằm viện 07 ngày.
- Chẩn đoán khi ra viện:
- + Nứt sọ **trán trái** trên hình ảnh CT-Scanner.
- + Chấn thương đầu do bị đánh (bệnh nhân khai).
- + Giảm thị lực mắt trái chưa rõ nguyên nhân.
- * Nhận xét:

Với tình trạng lúc nhập viện của bà Oanh, glasgow 15 điểm chứng tỏ bà Oanh hoàn toàn tỉnh táo, không có rối loạn về tri giác. Bên cạnh đó, thương tích ghi nhận chỉ có **sưng nhẹ đỉnh trán phải** kích thước 1 x 2 cm không phù hợp với bệnh cảnh bị ông Đô dùng ghế sắt đánh mạnh vào đầu 03 cái rồi xô ngã đập đầu xuống đất gây nứt sọ như bà Oanh đã nêu. Mặt khác, xét về thời gian từ lúc bà Oanh cho là mình bị đánh nứt sọ (16 giờ 30ph) đến khi nhập viện (20 giờ 30ph) là 4 giờ, nếu bị nứt sọ do chấn thương sọ não thì không thể tỉnh táo để làm việc với Công an.

Mặt khác, kết quả CT-scan lần 1 không ghi nhận hình ảnh nứt sọ, lần 2 thấy nứt sọ trán trái nhưng hình ảnh nứt sọ này trùng lặp với vị trí nứt sọ trên phim CT-scan chụp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2005 và năm 2011.

Theo bệnh án lưu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước thì năm 2005 bà Oanh bị tai nạn giao thông, cấp cứu 12 ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán: Đa chấn thương - Vỡ sụn sọ trước - Vỡ xoang hàm trái - Gãy 1/3 trên xương mác trái, mâm chày trái - trật liên đốt I, II ngón tay V - Tổn thương thần kinh thị giác bên trái. Sau đó chuyển về Bệnh viện tỉnh điều trị tiếp 15 ngày.

Ngày 24/7/2011, bà Oanh có nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước với lý do nhức đầu, chảy máu tai. Kết quả CT-scan thấy nứt sọ trán cũ (khoảng 5 năm).

Như vậy, vết nứt sọ trán trái của bà Oanh đã có từ năm 2005 do tai nạn giao thông. Kết quả CT-scan ngày 27/6/2012 tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Thánh Tâm là vết nứt sọ cũ. Điều này chứng tỏ việc bà Oanh tố cáo ông Đô lấy ghế sắt đánh vào đầu 3 cái và xô ngã đập đầu xuống đất gây nứt sọ là không có cơ sở.

Mặt khác, căn cứ Báo cáo kết quả xác minh số 113/ BC-CATX ngày 15/5/2013 của Công an thị xã Đồng Xoài thì kết quả xác định thương tích của bà Oanh là 00% (theo bản kết luận giám định số 1908/C54B ngày 09/10/2012 của Phân viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh) và vết nứt sọ trán trái là vết nứt cũ. Kết quả họp 03 ngành Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân ngày 24/01/2013 thống nhất “không đủ căn cứ để xác định anh Đô có hành vi dùng ghế đánh chị Oanh như chị Oanh trình bày”. Do vậy thống nhất không khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” vì không có sự việc phạm tội xảy ra.

Từ các kết quả nêu trên, khẳng định rằng hoàn toàn không có sự việc nam y sỹ Nguyễn Xuân Đô dùng ghế sắt đánh vào đầu bà Oanh gây nứt sọ như trong đơn bà Oanh đã tố cáo và các cơ quan báo, đài VTV9 đã đưa tin.

III. Kiểm điểm và xử lý sai phạm đối với bà Oanh:

Ngày 29/3/2013, Sở Y tế có Công văn số 269/CV-SYT yêu cầu Phòng GDYK kiểm điểm sai phạm của bà Oanh về 03 hành vi sau:

- Vụ không y sỹ Nguyễn Xuân Đô dùng ghế sắt đánh vào mình gây thương tích (căn cứ Thông báo số 68 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài).

- Vụ không Bs Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế cưỡng bức lao động dẫn đến sảy thai (Kết luận số 72 TB/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

- Gây rối trật tự tại Văn phòng Sở Y tế vào lúc 7 giờ 30, ngày 18/01/2013 (có biên bản ghi nhận sự việc này).

* Phòng GDYK báo cáo kết quả kiểm điểm về Sở Y tế như sau:

- Phòng GDYK tổ chức họp Hội đồng kỷ luật, phân tích, đánh giá về những hành vi sai phạm của bà Oanh, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật. Kết quả 6/6, tỷ lệ 100% đề xuất hình thức kỷ luật: Sa thải.

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng GDYK tổ chức họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của đoàn viên công đoàn trong cơ quan. Kết quả 13/13, tỷ lệ 100% đề xuất hình thức xử lý kỷ luật: Sa thải.

- Tại cuộc họp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng GDYK và Trưởng Phòng GDYK về những sai phạm của bà Oanh. Kết quả Công đoàn cơ sở Phòng GDYK đồng ý với đề xuất hình thức kỷ luật là: Sa thải.

Lý do sa thải: Sau khi tổ chức kiểm điểm bà Oanh đối với 3 hành vi sai phạm trên, cho thấy bà Oanh có phẩm chất đạo đức kém; gây mâu thuẫn nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật kém.

Căn cứ vào các biên bản họp trên, ngày 26/4/2013, Phòng GDYK báo cáo bằng văn bản số 54/GDYK-BC về Sở Y tế, đề xuất hình thức kỷ luật: Sa thải và xin ý kiến chỉ đạo.

- Ngày 07/6/2013, Sở Y tế có Công văn số 562/SYT-TTr về việc phúc đáp Công văn số 67/GDYK của Phòng GDYK. Theo đó, bà Trần Thị Kiều Oanh do Trưởng Phòng GDYK ký hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động số 25/GDYK ngày 19/10/2012) nên việc xử lý các sai phạm của bà Oanh do Phòng GDYK căn cứ theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật để xử lý, báo cáo kết quả xử lý về Sở Y tế.

Đến thời điểm hiện tại thì bà Oanh vẫn đang làm việc tại Phòng GDYK. Vì Tòa án nhân dân thị xã Đông Xoài đang thụ lý đơn khởi kiện của bà Oanh đối với ông Nguyễn Xuân Đô.

IV. Báo chí đưa thông tin chưa đúng bản chất vụ việc:

Một số cơ quan báo chí như: báo Người Lao động, báo Thanh niên, báo Cảnh sát toàn cầu, báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Lao động, báo Petrotimes, kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam ... đưa tin về những nội dung tố cáo của bà Oanh đối với Phòng GDYK và kết quả xử lý của Sở Y tế mang tính một chiều, không phản ánh đúng bản chất sự việc, chưa xác minh và làm việc cụ thể với Phòng GDYK, Sở Y tế và các cơ quan chức năng. Đặc biệt loạt bài “Gương điển hình chống tiêu cực được VTV vinh danh bị buộc thôi việc” là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của một số cá nhân, tập thể Phòng GDYK, Sở Y tế Bình Phước và gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Trên đây là toàn bộ các vụ việc liên quan đến bà Trần Thị Kiều Oanh, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết, chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- TTTU;
- CT, PCT;
- Ban TGTU, UBKT Tỉnh ủy;
- BTV Đảng ủy Khối CQ Dân Chính Đảng;
- Đảng ủy, BGĐ Sở Y tế;
- LĐVP, Phòng VHXH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trăm